

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM 23/11

Phát huy vai trò cầu nối trong các hoạt động nhân đạo

Với phương châm "Vi mọi người - ở mọi nơi", những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn giữ vai trò nòng cốt và là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.



Trao xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật huyện Quỳnh Phụ.

Hơn 1 năm được sống trong ngôi nhà rộng rãi, khang trang, em Lê Trọng Công, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương vẫn lâng lâng niềm vui và sự xúc động. Gia đình em nghèo, mẹ thường xuyên đau yếu nên Công chưa bao giờ dám mơ đến một căn nhà mới. Thấu hiểu hoàn cảnh này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí cho gia đình em xây nhà mới. Em Lê Trọng Công chia sẻ: Trước đây, 2 mẹ con em ở trong ngôi nhà cấp 4, dột nát, không có chỗ để ngồi học. Mỗi khi trời mưa dột làm ướt cả sách vở. Bây giờ có được nhà mới em rất vui, yên tâm vì có chỗ để học tập. Em cảm ơn các nhà tài trợ rất nhiều.

Niềm vui của gia đình em Công cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ gia đình nghèo được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh kêu gọi hỗ trợ xây nhà mới. Trong suốt 5 năm qua, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, là cầu nối vững chắc cho các nhà hảo tâm và những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội theo phương châm "Chữ thập đỏ, vì mọi người - ở mọi nơi".

Ông Lê Duy Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

quyền, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các cấp hội đã triển khai xây dựng trên 300 ngôi nhà tình thương cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; 50 công trình vệ sinh đạt chuẩn cho 50 trường học; hỗ trợ 2.000 hộ nghèo lắp đặt hệ thống nước sạch trị giá 1,5 tỷ đồng; vận động nhân dân, tình nguyện viên chữ thập đỏ đóng góp trên 50.000 ngày công lao động tham gia xây dựng nông thôn mới. Hướng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", trong 5 năm, các

cấp hội đã vận động quyền góp, trao tặng 190.847 suất quà trị giá trên 85 tỷ đồng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", các cấp hội đã duy trì trợ giúp thường xuyên 950 địa chỉ nhân đạo mỗi tháng 10kg gạo. Hỗ trợ hàng nghìn suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Vận động quyền góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt và hạn hán, xam nhập mặt trị giá hàng tỷ đồng. Trao 450 con bò giống sinh sản cho các

hộ nghèo để chăn nuôi phát triển kinh tế.

Bên cạnh hoạt động trợ giúp nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng chỉ đạo hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trong 5 năm qua, các cấp hội còn phối hợp với ngành Y tế tổ chức 120 cuộc khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho 25.500 người nghèo, người cao tuổi, đối tượng chính sách, phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19...

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện. Hội cùng với hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động, tổ chức 225 cuộc hiến máu tình nguyện, thu nhận gần 54.000 đơn vị máu. Thành lập 36 câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" với 1.600 thành viên để hiến máu trong trường hợp khẩn cấp, phục vụ kịp thời công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện.

Công tác đối ngoại, tìm kiếm nhà đầu tư từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước để hỗ trợ nguồn lực cho phát triển cộng đồng cũng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện có hiệu quả. Một số dự án nhân đạo như Habitat, Heifer, dự án cho vay bê giống sinh sản, dự án xây dựng công trình vệ sinh trường học... đã giúp hàng nghìn người dân nghèo ở các địa phương được hỗ trợ sinh kế, xây, sửa nhà, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Công tác xây dựng quỹ nhân đạo đã có nhiều hình thức sáng tạo. Đến nay, 100% cơ sở hội đều có quỹ nhân đạo với tổng số tiền đạt trên 23 tỷ đồng. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Thái Bình trong 5 năm đạt trên 195 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh ngày càng khẳng định rõ vai trò nòng cốt và tinh chuyên nghiệp trong các hoạt động nhân đạo, đóng góp quan trọng cho sự phát triển lớn mạnh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

THU TRANG

Từ những nguyên liệu tự nhiên, các loại phế liệu, nhờ tâm huyết, sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo mầm non trên địa bàn huyện Đông Hưng đã "biến" thành đồ dùng, đồ chơi bên, đẹp cho trẻ học tập, vui chơi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bậc mầm non.

Đến Trường Mầm non Lô Giang, chúng tôi bất ngờ và thích thú trước những mô hình đồ dùng, đồ chơi độc đáo là những con vật ngộ nghĩnh, những cây cỏ, hoa lá, củ, quả đủ màu sắc, những bộ trang phục rực rỡ, xe đạp, xe máy đủ loại và kích cỡ... do giáo viên nhà trường tự làm. Đáng nói là những món đồ chơi, đồ dùng học tập phong phú, hấp dẫn đó lại được các cô giáo làm từ các miếng xốp, giấy, vải, bia carton và các loại phế liệu như vỏ hộp sữa, chai nhựa, lon nước, lốp xe, nôi, chảo cũ... Cô giáo Nguyễn Thị Nhi, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi B, Trường Mầm non Lô Giang cho biết: Chúng tôi thường tận dụng nguồn nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có của gia đình mình hoặc phụ huynh mang đến ủng hộ hay vỏ hộp sữa các con đã uống hết giữ lại làm đồ dạy học để trang trí lớp học và tạo các góc học tập cho các con. Mỗi năm, hàng trăm đồ dùng, đồ chơi của nhà trường được làm mới, bổ sung thêm từ cách làm đó. Trẻ có đồ chơi mới, hấp dẫn nên hào hứng hơn với việc học, còn nhà trường và phụ huynh lại tiết kiệm được một khoản kinh phí mua sắm đồ dùng, đồ chơi mới phục vụ công tác giảng dạy. Điều đáng nói là những đồ dùng, đồ chơi do các cô giáo tự làm có tính thẩm mỹ, giá trị sử dụng cao và an toàn cho trẻ. Cô giáo Đỗ Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lô Giang cho biết: Năm nào nhà trường cũng tổ chức thi làm đồ dùng, đồ chơi giữa các lớp dịp chuẩn bị đón năm học mới, dịp 20/11 và khuyến khích, động viên các cô giáo thường xuyên tự làm đồ dùng, đồ chơi để tham dự hội thi của ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đồng thời làm để bổ sung đồ dùng dạy học cho trẻ. Ngay cả các em nhỏ cũng thích thú tham gia cùng làm đồ dùng, đồ chơi với cô giáo, nhờ đó tư duy, trí tưởng tượng và nhận thức

Biến phế liệu thành vật dụng hữu ích

về thế giới quan của các em càng phát triển. Hơn nữa, trẻ thích thú, say mê với các món đồ tự làm thì giáo viên càng có động lực để phát huy khả năng sáng tạo sử dụng đồ dùng, đồ chơi dạy học. Hàng năm, mỗi lớp đều thực hiện trên 40 loại đồ dùng, đồ chơi với các chủ đề khác nhau như gia đình, nghề nghiệp, động vật... cho trẻ chơi và học.

Còn tại Trường Mầm non Đông Kinh, những ngày này không khí hội thi làm đồ dùng, đồ chơi cũng đang diễn ra rất sôi động. Các con vật, đồ dùng học tập như sách vở, thước kẻ, cây cối hay những con rối đều được các cô giáo nghiên cứu, sáng tạo, tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ, từng công đoạn cắt,

có thêm hàng trăm bộ đồ tự làm phục vụ hoạt động dạy học.

Đồ dùng, đồ chơi đa dạng, phong phú tác động tích cực giúp trẻ phát huy tính sáng tạo, phát triển trí tuệ và thể chất. Ông Trần Đức Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng cho biết: 100% trường mầm non trên địa bàn huyện phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, trở thành một hoạt động sư phạm thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng các giờ học, tạo thêm niềm vui, hứng thú cho trẻ ở bậc học mầm non. Trong đó có nhiều trường thực hiện rất tốt, số lượng đồ dùng,

đồ chơi làm ra nhiều, có sự sáng tạo qua từng năm. Các đồ dùng, đồ chơi được làm theo từng chủ đề, chủ điểm, theo các hoạt động và góc học tập của trẻ như: giúp trẻ làm quen với thơ hoặc truyện, giúp trẻ nhận biết môi trường xung quanh, bộ đồ phục vụ trò chơi có và trò, mẹ và con, bác sĩ, nấu ăn, bán hàng; trò chơi dân gian, vườn cổ tích... nên trẻ tiếp thu nhanh. Đặc biệt, nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi được lấy từ thiên nhiên, dễ tìm, dễ thay thế, giá thành thấp hoặc là nguyên vật liệu, phế liệu có sẵn ở địa phương góp phần tiết kiệm kinh phí, xây dựng môi trường học thân thiện, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường.

THU HIỀN



Đồ dùng, đồ chơi do các cô giáo Trường Mầm non Đông Kinh (Đông Hưng) tự làm luôn thu hút trẻ chơi và học.

dán. Phải có tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ, mong muốn mang đến cho trẻ những trải nghiệm đầy lý thú các cô giáo Trường Mầm non Đông Kinh mới miệt mài, hăng say, tranh thủ cả giờ nghỉ trưa và ngày nghỉ thổi hồn vào từng sản phẩm như vậy. Cô giáo Phan Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Kinh cho biết: Thời gian qua, các cô giáo đã tự gom và tận dụng các nguyên liệu sẵn có, đồ phế liệu để sáng tạo ra các bộ đồ dùng, đồ chơi tham gia hội thi. Qua đó nhà trường



Các cô giáo Trường Mầm non Thăng Long (Đông Hưng) tự làm đồ dùng, đồ chơi để trang trí lớp và tạo góc học tập.

Số người nhiễm HIV mới có xu hướng giảm

Nhờ thực hiện các biện pháp đồng bộ, những năm qua số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm. Nếu như giai đoạn 2010-2015 về trước, mỗi năm số ca nhiễm HIV mới là hơn 150 ca; giai đoạn 2010 - 2015 từ 100 - 120 ca mắc mới/năm thì đến giai đoạn 2016 - 2020 số ca mắc mới là từ 75 - 85 ca/năm.

Số người nhiễm HIV/AIDS hiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh là hơn 2.100 người. 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 67 ca nhiễm mới. Những trường hợp nhiễm mới tập trung ở nhóm có nguy cơ cao. Qua phân tích cho thấy, 70% trường hợp

nhiễm mới là nam giới, 30% là nữ; tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới có xu hướng tăng (12/67 ca). Trong những trường hợp nhiễm mới từ đầu năm đến nay, lây qua tiêm chích ma túy chiếm 19%, qua quan hệ tình dục không an toàn 45%, 6% qua lao phổi và 30% không xác định được đường lây.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Số người nhiễm HIV có xu hướng giảm là tín hiệu đáng mừng. Có được kết quả này là sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong

tỉnh, trong đó, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt. Cùng với đó là sự phối hợp liên ngành giữa các đơn vị được thực hiện hiệu quả. Ngành Y tế đã có nhiều văn bản hướng dẫn triển khai phòng, chống HIV/AIDS. Công tác truyền thông từ tỉnh tới cơ sở được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV. Việc tập huấn cho đối tượng có nguy cơ cao, thành viên hội phụ nữ cơ sở, đoàn thanh

niên, học sinh, sinh viên cũng được thực hiện thường xuyên. Ngoài ra, các hoạt động can thiệp giảm hại trong nhóm nghiện chích ma túy, gái mại dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh được triển khai từ rất sớm thông qua việc cấp phát bao cao su, bơm kim tiêm, chất bôi trơn... Các hoạt động can thiệp giảm tác hại đã góp phần hạn chế sự lây lan của dịch HIV trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, nếu như năm 2001 tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy, mại dâm là 42% thì đến năm 2005 khi triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại, tỷ lệ lây nhiễm trong nhóm nghiện chích ma túy giảm còn 6,5%. Bên cạnh đó, Khoa Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh còn triển khai các hoạt động tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV cho người nghiện chích ma túy, vợ, chồng, bạn tình của người nhiễm HIV...

Một trong những hoạt động hiệu quả được đánh giá cao, góp phần giảm tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS đó là công tác điều trị. Bác sĩ Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết thêm: Để công tác điều trị đạt được kết quả cao, Trung tâm Kiểm



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tư vấn biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV.

soát bệnh tật tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế chuyển giao công tác điều trị cho người nhiễm từ nguồn hỗ trợ của các dự án sang thanh toán BHYT. Tính đến hết tháng 10/2020, số bệnh nhân điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh là hơn 1.360 ca, đạt 90% so với chỉ tiêu cả năm. 9 phòng khám ngoại trú cũng đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc cho gần 1.300 bệnh nhân đang điều trị ARV, hơn 900 bệnh nhân được nhận thuốc ARV qua nguồn quỹ BHYT. Nhờ đó, tỷ lệ bệnh nhân có tải lượng virus giảm ngưỡng ức chế đạt 96%; tỷ lệ bệnh nhân chuyển từ HIV sang AIDS giảm rõ rệt. Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm chỉ có 1 - 2 trường hợp chuyển từ HIV sang AIDS. Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn, xét nghiệm, dự phòng phơi nhiễm miễn phí cho phụ nữ có thai cũng đã được triển khai hiệu quả. Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang xây dựng đề án với mục tiêu đến năm 2030 chấm dứt dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Song để đạt được mục tiêu này cần có sự vào cuộc tích cực từ các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và người dân.

HOÀNG LANH

